

PHỤ LỤC 01
KIẾN NGHỊ THÔNG TIN, GIẢI TRÌNH VỚI CỬ TRI

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
I.	Trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII		
1	<p>Cử tri Trần Văn Định - thôn 2 kiến nghị: Bến xe huyện được đầu tư từ lâu nhưng đến nay chưa đưa vào hoạt động, trong khi nhu cầu đi lại, gửi hàng hóa của người dân ngày càng nhiều. Để thuận lợi việc đi lại của người dân trên địa bàn huyện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm đưa bến xe vào hoạt động.</p>	<p>Dự án Bến xe Trung tâm huyện Sa Thầy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016. Dự án do Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai - Chi nhánh Kon Tum làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 8,7 tỷ đồng. Theo đề nghị của Công ty, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra; tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số hạng mục chưa đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách. Vì vậy, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản yêu cầu các đơn vị khắc phục, hoàn thiện để công bố đưa bến xe vào khai thác sử dụng theo quy định. Việc Doanh nghiệp tự bỏ tiền đầu tư Bến xe khách huyện Sa Thầy với kinh phí tương đối lớn, trong khi đó, số lượng xe khách trên địa bàn huyện còn rất ít, theo tính toán sơ bộ thì việc thu phí chỉ đủ để phục vụ hoạt động của Bến xe (nhân viên bến, điện, nước...) nên rất mong cử tri thông cảm và chia sẻ để cùng tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp đôn đốc Doanh nghiệp hoàn thiện các hạng mục để đưa vào khai thác sử dụng</p>	
2	<p>Cử tri Phan Lương - thôn Hòa Bình kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo các ngành chuyên môn liên quan sớm hoàn tất thủ tục để bàn giao điểm trường Mầm non tại thôn Hòa Bình về cho xã quản lý, sử dụng</p>	<p>Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Phương án sắp xếp, xử lý lại cơ sở nhà, đất để điều chuyển cơ sở nhà, đất điểm trường Mầm non tại thôn Hòa Bình về cho xã quản lý, sử dụng. Việc quyết định điều chuyển cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang tiến hành các thủ tục điều chuyển theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan sớm hoàn tất Phương án sắp xếp, xử lý lại cơ sở nhà, đất để điều chuyển điểm trường Mầm non tại thôn Hòa Bình trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển về địa phương quản lý, sử dụng</p>	

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
3	<p>Cử tri thôn Khúc Na kiến nghị: Khu sản xuất Suối Cam giáp với xã Ya Ly và Ya Xiêr, có diện tích hơn 100ha, các hộ dân thôn Khúc Na, Kà Bầy và Lung Leng đang canh tác trên khu vực này. Khu đất sản xuất bằng, có suối, phù hợp phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp, cách trung tâm khoảng 5km. Tuyến đường đến khu sản xuất đã được bê tông hóa khoảng 2km; còn lại hơn 3km là đường đất, dốc, có tảng đá lớn chặn ngang đường, sỏi mòn gây nguy hiểm cho người đi vào khu sản xuất. Tuyến đường này đã được Ủy ban nhân dân xã Sa Bình đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tuy nhiên nguồn kinh phí đầu tư lớn, ngoài khả năng cân đối của xã. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo lồng ghép các nguồn kinh phí đầu tư của huyện để xây dựng đoạn đường còn lại, phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân thôn Khúc Na nói riêng và nhân dân xã Sa Bình nói chung</p>	<p>Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu vận chuyển vật tư, nông sản, hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì việc đầu tư 3 km đường còn lại tại khu sản xuất suối Cam theo kiến nghị của cử tri là xác đáng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách huyện còn nhiều khó khăn, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án. Vì vậy, việc cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công để hỗ trợ đầu tư Dự án như kiến nghị của cử tri ở thời điểm hiện tại là rất khó khăn. Bên cạnh đó, việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sắp kết thúc. Do đó đề nghị Ủy ban nhân dân xã Sa Bình tiếp tục rà soát các danh mục dự án quan trọng, cần thiết để đưa vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai thực hiện</p>	
4	<p>Cử tri A Kac - thôn Khúc Na kiến nghị: Đoạn đường từ xã Sa Bình đến xã Ya Ly được đầu tư xây dựng từ năm 2023 đến nay đã hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, đoạn đập tràn đầu thôn Khúc Na rất thấp so với đồng ruộng, vào mùa mưa nước tràn qua cầu không thể đi qua, đặc biệt gây nguy hiểm cho học sinh. Đề nghị huyện quan tâm, nghiên cứu xây lại đập tràn, hoặc xây cầu để người dân đi lại thuận lợi</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ủy ban nhân dân xã Sa Bình kiểm tra tại khu vực cử tri kiến nghị. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn việc xây lại đập tràn, hoặc xây cầu để người dân đi lại thuận lợi là cần thiết. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư là rất lớn trong khi đó nguồn ngân sách của huyện còn khó khăn. Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri, tiếp tục yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân xã khảo sát, khái toán đưa lập danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện theo quy định</p>	
5	<p>Cử tri A Hót, làng Điệp Lók, xã Ya Tăng kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ cho làng Điệp Lók 01 bộ công chiêng để giao lưu văn hóa và truyền dạy cho thế hệ trẻ</p>	<p>Theo số liệu báo cáo từ các xã, thị trấn, toàn huyện hiện có 21/41 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có công chiêng tập thể, trong đó có làng Điệp Lók, xã Ya Tăng (đã cấp nhưng bị hư hỏng, thất lạc). Hiện nay, việc hỗ trợ các thôn, làng chưa có công chiêng tập thể chủ yếu thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa công chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025” và một số chương trình, dự án có nội dung liên quan. Tuy nhiên, số lượng cũng rất hạn chế, mỗi năm chỉ cấp kinh phí về huyện 01 - 02 bộ (năm 2024 chưa cấp). Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, tham mưu và hỗ trợ cho làng Điệp Lók khi có nguồn phân bổ phù hợp</p>	

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
6	Cử tri A HLum, làng Chừ kiến nghị: Đề nghị Điện lực huyện làm trụ điện cho 11 hộ mới phát sinh của làng. Các hộ dân tự dựng cột bằng gỗ, qua thời gian sử dụng đã bị mục, dây điện va xuống đất có nguy cơ mất an toàn về điện	Theo báo cáo của Điện lực huyện, đơn vị đã tiến hành khảo sát thực địa, khu dân cư mới làng Chừ hiện chưa có lưới điện hạ thế, khoảng cách từ điểm cuối lưới hạ thế đến khu dân cư mới khoảng 500m. Điện lực Sa Thầy đã lập phương án đầu tư trình Công ty Điện lực Kon Tum và đã được Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt đưa vào danh mục đầu tư năm 2025	
7	Cử tri Tống Xuân Liễu, thôn 1 kiến nghị: Đề nghị lắp đặt đường ống nước sạch đường Bế Văn Đàn để người dân có nước sạch sử dụng	Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy được bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện đưa vào khai thác vận hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Sau khi tiếp nhận đưa vào khai thác, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị (<i>đơn vị được giao quản lý công trình</i>) đã rà soát một số tuyến đường hiện nay chưa có đường ống cấp 3 (<i>hệ thống đầu nối vào đồng hồ</i>), trong đó có tuyến đường Bế Văn Đàn. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách huyện hiện đã bố trí cho các dự án ưu tiên, cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nên chưa thể cân đối, bố trí vốn để thực hiện được. Vì vậy, để giảm bớt áp lực cho ngân sách Nhà nước và sớm giải quyết tình trạng thiếu nước của người dân vào mùa khô, hiện nay Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị đang triển khai và thực hiện tại một số khu vực dân cư chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm trong lắp đặt đường ống nước, cụ thể: Nhân dân đóng góp tiền mua đường ống nước, thiết bị đầu nối, đào đường ống; còn Trung tâm hỗ trợ nhân công đầu nối, cung cấp và lắp đặt đồng hồ cho người dân. Cách làm này, bước đầu được người dân đồng tình, ủng hộ và đang được triển khai hiệu quả	
8	Cử tri A Granh, làng Chốt kiến nghị: Đề nghị Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tổ chức thu gom rác trực đường chính của làng Chốt, các hộ dân sẽ cam kết nộp phí theo quy định	Theo báo cáo của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, đơn vị đã làm việc với thôn trưởng làng Chốt, thời gian tới làng sẽ tổ chức họp dân để thống nhất việc thu gom rác trên trục đường chính của làng; lập danh sách hộ dân có nhu cầu đề nghị Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị thu gom rác sinh hoạt có xác nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn; cam kết đóng tiền dịch vụ theo quy định. Sau khi được sự thống nhất của người dân, Trung tâm sẽ tiến hành triển khai ký hợp đồng và thu gom rác tại trục đường chính của làng	
9	Cử tri Y Ánh, làng Kleng kiến nghị: Gia đình bà có đất rẫy thuộc xã Sa Sơn có bìa đồ đã hết hạn đi đổi lại, đã nộp sổ đỏ cũ cho cán bộ địa chính xã Sa Sơn nhưng cán bộ làm thất lạc, gia đình bà yêu cầu đổi sổ mới thì trả lời không có sổ gốc nên không đổi được. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết	Sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn kiểm tra, giải quyết. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn, qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ, giấy tờ và làm việc với các cá nhân liên quan thì từ trước đến nay Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn chưa nhận hồ sơ nào liên quan đến nội dung cử tri Y Ánh kiến nghị. Đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn để cung cấp cụ thể về thời gian nộp hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, thông tin vị trí đất và các thông tin khác có liên quan để cơ quan Nhà nước có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định	

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
10	Cử tri Y Thoan, làng Kleng kiến nghị: Bà nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, đến nay đã quá ngày hẹn trả kết quả vài tháng nhưng chưa có kết quả. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết	Hộ gia đình bà Y Thoan và ông A Hriu (<i>thường trú tại làng Kleng, thị trấn Sa Thầy</i>) nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất 61, 62, tờ bản đồ số 57 xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, tổng diện tích 36.994,2 m ² . Qua kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Y Thoan và ông A Hriu, để hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về đất đai cần phải bổ sung văn bản xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú của hộ bà Y Thoan và ông A Hriu (<i>Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Thầy</i>). Sau khi hộ gia đình bà Y Thoan và ông A Hriu bổ sung đầy đủ các văn bản hợp lệ nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Y Thoan và ông A Hriu theo quy định	
11	Cử tri Dương Đình Sơn, thôn Tân Sang kiến nghị: Các hộ dân thôn Tân Sang thuộc diện di dân từ lòng hồ thủy điện Plei Krông lên để thành lập thôn Tân Sang đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều hộ dân đã liên hệ cấp có thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, làm rõ và tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế	Trước đây, các hộ dân thôn Tân Sang thuộc diện di dân từ lòng hồ thủy điện Plei Krông lên để thành lập thôn Tân Sang được Ban quản lý Dự án thủy điện 4 san ủi và bàn giao mặt bằng cho Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong bố trí đất cho các hộ dân vào năm từ 2004 - 2008. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân không có các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của mình (<i>các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ</i>), đồng thời Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong cũng không lưu giữ được hết các loại giấy tờ liên quan đến việc bố trí đất cho các hộ dân trước đây. Do đó khi người dân làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất của gia đình mình dẫn đến cấp có thẩm quyền không có cơ sở để xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Nhằm được những khó khăn, vướng mắc trên, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã có Văn bản số 590/UBND-TH ngày 23 tháng 3 năm 2023 gửi Công ty Thủy điện Ialy, Nhà máy thủy điện PleiKrông đề nghị cung cấp hồ sơ có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện Công trình thủy điện PleiKrông để làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân. Đến nay, Công ty Thủy điện Ialy đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ có liên quan nêu trên (trong đó có kèm danh sách chi tiết các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư). Vì vậy, các hộ gia đình, cá nhân tại thôn Tân Sang, xã Hơ Moong có nhu cầu đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, giải quyết	
II.	Sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII		

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
1	<p>Cử tri Phạm Thị Xuân Hiếu, thôn Nghĩa Dũng kiến nghị: Trong thời gian qua, huyện rất quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tuy nhiên, các sản phẩm OCOP lại không có nơi để trưng bày, giới thiệu sản phẩm để người dân biết. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện bố trí một gian hàng tại khu chợ Sa Thầy, chợ mới để trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện</p>	<p>Trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy hiện có 02 chợ hạng II là Chợ Trung tâm huyện và Chợ Mới Sa Thầy. Ủy ban nhân dân huyện giao Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện quản lý các chợ nói trên. Theo báo cáo của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện, hiện nay tại khu vực nhà lồng 1, nhà lồng 2 và sân bê tông Chợ Trung tâm huyện, các tiểu thương đã buôn bán ổn định nên không còn vị trí để bố trí, sắp xếp gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP như ý kiến của cử tri. Qua kiểm tra, rà soát Ki ốt K1 và K3 thuộc Dự án Mở rộng chợ Trung tâm chưa có người đầu tư thuê, vì vậy, Trung tâm sẽ bố trí 01 Ki ốt để buôn bán, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; riêng ngày Chủ nhật Trung tâm sẽ bố trí 01 gian hàng tại khu vực Chợ mới. Vì vậy, đề nghị cử tri liên hệ với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị để được bố trí, sắp xếp.</p>	
2	<p>Cử tri xã Sa Nghĩa kiến nghị: Dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (<i>giai đoạn 1</i>) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021. Đến nay, dự án này đã tạm dừng triển khai do chưa cân đối, bố trí được nguồn vốn. Hiện nay, tại khu vực đất sản xuất của người dân xã Sa Nghĩa dọc suối Đăk Sia (<i>đoạn cuối thôn Hòa Bình và thôn Nghĩa Dũng, có chiều dài khoảng 900m</i>) đang bị sạt lở nặng, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất và cây trồng của người dân. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, cân đối, bố trí kinh phí khắc các đoạn sạt lở nặng để bảo vệ đất và cây trồng của người dân</p>	<p>Việc cử tri xã Sa Nghĩa đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, cân đối, bố trí kinh phí khắc phục các đoạn sạt lở nặng để bảo vệ đất và cây trồng của người dân là rất cần thiết. Dự án này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, hiện tạm dừng triển khai theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5531/TB-VP ngày 28 tháng 12 năm 2022, Văn bản số 104/SKHĐT-TH của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 12 tháng 01 năm 2023 và chỉ được lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án khi có ý kiến chỉ đạo cụ thể bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh và khi cân đối, bố trí được vốn cho dự án để hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt. Đến nay, chưa có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nên Dự án vẫn chưa triển khai được các bước tiếp theo và chưa được bố trí vốn. Ngày 01 tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản số 2840/UBND-TH báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (<i>giai đoạn 1</i>); theo đó đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương Dự án (<i>điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án, cơ cấu nguồn vốn</i>) và sớm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện từ năm 2025. Đối với các đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Sa Nghĩa và các cơ quan, đơn vị chuyên môn theo dõi sát sao diễn biến sạt lở do ảnh hưởng mưa bão, để có biện pháp khắc phục kịp thời</p>	

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
3	<p>Cử tri Nguyễn Văn Thành, thôn Bình Trung kiến nghị: Xã Sa Bình đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2021 và là xã đầu ngõ của huyện nhưng đến nay chưa có dịch vụ thu gom rác thải của khu dân cư. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm dịch vụ Môi trường và Đô thị huyện tổ chức thu gom rác thải hoặc làm việc với Trung tâm dịch vụ Môi trường và Đô thị thành phố Kon Tum tổ chức tu gom đến xã Sa Bình. Vì hiện nay các xã lân cận như Sa Nghĩa, Kroong đều có dịch vụ thu gom rác thải khu dân cư.</p>	<p>Theo báo cáo của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện (là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện được giao cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt), hiện nay địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt của đơn vị tại địa bàn huyện là khá rộng (các xã: Sa Nghĩa, Sa Sơn, Sa Nhơn, Ya Xiêr và thị trấn Sa Thầy), cự ly vận chuyển rác thải đến bãi tập kết xa nhưng chỉ có duy nhất 01 xe ép rác, xe hoạt động gần như quá công suất mỗi ngày (từ 8 - 9 tấn/ngày). Bên cạnh đó, hiện tại Trung tâm không đủ chi phí để hợp đồng thêm nhân công nên không thể mở rộng thêm địa bàn thu gom, vận chuyển rác theo kiến nghị của cử tri, đề nghị cử tri thông cảm và chia sẻ với các khó khăn của huyện.</p>	
4	<p>Cử tri A Gut, làng Điệp Lốc kiến nghị: Gia đình ông gửi hồ sơ tách thửa đất thổ cư tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện từ tháng 6 năm 2023 nhưng đến nay nhân viên của Chi nhánh vẫn chưa vào đo đạc. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cử nhân viên đến đo đạc để gia đình hoàn thiện hồ sơ theo quy định.</p>	<p>Qua kiểm tra, cử tri kiến nghị là Y Gút, không phải A Gút. Qua rà soát hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sa Thầy từ năm 2023 đến nay không có hồ sơ đề nghị tách thửa mang tên Y Gút. Ngày 09/9/2024, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sa Thầy có mời gia đình bà Y Gút đến cơ quan để làm việc. Tại buổi làm việc, bà Y Gút cho biết trước ngày tiếp xúc cử tri, thôn trưởng làng Điệp Lốc, xã Ya Tăng có thông báo tổ chức họp thôn, làng để tổng hợp ý kiến của cử tri, bà có trao đổi về nội dung tách thửa đất của gia đình và không nói là có gửi hồ sơ từ tháng 6 năm 2023 nhưng đến nay nhân viên của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện vẫn chưa vào đo đạc. Bà khẳng định gia đình bà không tham gia buổi tiếp xúc cử tri ngày 28 tháng 8 năm 2024 và cũng chưa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã hướng dẫn hộ gia đình bà Y Gút làm thủ tục tách thửa, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để được giải quyết theo quy định.</p>	

PHỤ LỤC 02
KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
I.	Trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII		
1	Cử tri A Thép, thôn Khok Klong kiến nghị: Hiện nay, đập chứa nước Đăk Rơ Tim đã bị vùi lấp ống cống và mép kênh mương rất hẹp, nước không lưu thông ra ngoài được. Đề nghị Trạm quản lý thủy nông huyện sửa chữa để phục vụ sản xuất cho người dân trên địa bàn xã	Theo báo cáo của Trạm quản lý thủy nông huyện, sau những trận mưa đầu mùa, đất đá trên đường đổ xuống làm bồi lấp đoạn mương, tắc cống thoát nước như kiến nghị của cử tri A Thép. Hiện nay, Trạm quản lý thủy nông huyện đã nạo vét, thông tuyến kênh và cống để đưa vào sản xuất đúng mùa vụ	
2	Cử tri A Nguk, làng Rắc kiến nghị: Đường từ thôn 5 thị trấn Sa Thầy đến thủy điện Ia Ly đoạn qua làng Rắc, xã Ya Xiêr đã thi công xong nhưng không có cống thoát nước, mỗi khi mưa lớn nước tràn vào nhà dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, đầu tư cống thoát nước ở tuyến đường này	Nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Ya Xiêr và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra và đã triển khai thi công cống thoát nước dọc	
3	Cử tri A Thủy - làng Trấp kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường liên xã đã đổ bê tông xong và cao hơn mặt đường cũ 30 cm, tuy nhiên trên tuyến đường đơn vị thi công không đổ bê tông kê bổ sung những đoạn tiếp giáp làm ảnh hưởng tới việc đi lại của bà con Nhân dân (Đoạn đi vào nhà Rông, đoạn nhà ông A Thoan và đoạn đi vào khu sản xuất suối Út). Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục để người dân đi lại được an toàn thuận lợi	Đoạn đường cử tri kiến nghị thuộc dự án Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy hiện nay đã được thi công xong hạng mục mặt đường và rãnh thoát nước dọc. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện đã yêu cầu đơn vị thi công đổ bê tông vuốt nổi vào các đoạn tuyến theo ý kiến của cử tri ngay khi thời tiết thuận lợi để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của Nhân dân	
4	Cử tri Trần Văn Thái, thôn 1 kiến nghị: Đề nghị Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị cắt tía cành cây hai bên đường Hai Bà Trưng	Công tác quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị được Ủy ban nhân dân huyện đặt hàng Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện thực hiện. Hàng năm, đơn vị đã tiến hành cắt tía cây theo đúng quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị. Nội dung cử tri kiến nghị, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị đã triển khai thực hiện <i>(thời điểm cử tri kiến nghị đoạn đường Hai Bà Trưng đang thi công đường dây điện dự án hoàn thiện lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum nên đơn vị chưa triển khai)</i>	
5	Cử tri Y Dương, làng Kleng kiến nghị: Dự án thao trường bản làng Kleng, thị trấn Sa Thầy chưa giải quyết đền bù hoa màu cho các hộ dân mà đã thi công trên đất các hộ dân đang canh tác. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết	Nội dung cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ. Đến nay đã thực hiện chi trả cho các hộ dân.	
II.	Sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII		

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
1	<p>Cử tri Phạm Thị Xuân Hiếu, thôn Nghĩa Dũng kiến nghị: Hiện nay, khu vực nhà vệ sinh tại chợ Sa Thầy không hoạt động, các tiểu thương buôn bán tại chợ không có nơi đi vệ sinh. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đơn vị quản lý chợ khắc phục để phục vụ nhu cầu của người dân</p>	<p>Theo Báo cáo của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện (<i>đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện giao quản lý Chợ Trung tâm huyện</i>) tại khu vực Chợ Trung tâm huyện có 02 khu nhà vệ sinh, 01 nhà vệ sinh vẫn hoạt động bình thường, 01 nhà vệ sinh bị hỏng một số thiết bị nên tạm đóng cửa trong thời gian nâng cấp sửa chữa. Hiện nay, Trung tâm đã tiến hành sửa chữa, thay mới một số thiết bị đảm bảo và đưa nhà vệ sinh hoạt động trở lại bình thường để phục vụ các tiểu thương buôn bán tại chợ.</p>	
2	<p>Cử tri A Thủy, làng Tráp kiến nghị: Trong quá trình thi công dự án Đường từ trung tâm huyện đến nhà máy thủy điện IaLy, đơn vị thi công đã làm bồi lấp ruộng, đất rẫy của bà con dưới chân đồi. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kiểm tra, giải quyết cho các hộ dân.</p>	<p>Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan cùng các hộ dân có đất bị ảnh hưởng thuộc phạm vi thi công dự án, tiến hành đi kiểm tra, rà soát các vị trí bị ảnh hưởng theo ý kiến cử tri. Qua đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện đã làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng trên tuyến đường đoạn từ Km 28+00 đến Km 32+00 (<i>đoạn cuối tuyến</i>) thống nhất phương án chỉ đạo đơn vị thi công dọn dẹp phần đất bị trôi xuống hạ lưu ngay sau khi thời tiết thuận lợi (<i>do hiện nay mưa lớn kéo dài nên không thể triển khai đưa máy móc để khắc phục</i>). Các bên đã có phương án và đã được các hộ dân thống nhất. Riêng đoạn từ Km 22+00 đến Km 24+00 phần đất chảy tràn xuống hạ lưu là do người dân đào đường dân sinh để phục vụ canh tác nên khi mưa lớn làm xói lở trôi đất xuống hạ lưu; việc đất chảy tràn bồi lấp hạ lưu không phải do ảnh hưởng từ việc thi công tuyến đường từ trung tâm huyện đến thủy điện Ya Ly như kiến nghị của cử tri.</p>	

PHỤ LỤC 03
KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
I.	Trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII		
1	Cử tri Nguyễn Viết Xuân, thôn Kiến Hưng kiến nghị: Sau khi đầu tư công qua đường (đoạn nhà ông Sừ), mương nước sau nhà bà Dung nhỏ hơn và cao hơn mương mới đầu tư nên nước thoát không kịp gây ứ đọng. Đề nghị cấp thẩm quyền tiếp tục đầu tư đoạn mương còn lại bằng mương mới. Bên cạnh đó, mỗi khi mưa lớn, nước từ đoạn mương mới xối thẳng vào đường đi khu sản xuất nhà bà Hà gây xói mòn, sạt lở đường. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục	Nội dung kiến nghị của cử tri Ủy ban nhân dân huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ya Ly và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra. Để tránh ứ đọng nước, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tổ chức nạo vét đoạn mương đất còn lại để khơi thông dòng chảy	
2	Cử tri Nguyễn Viết Xuân, thôn Kiến Hưng kiến nghị: Tuyến đường liên xã đoạn trước nhà bà Dung bị ngập úng, nước không thoát được do hai bên đường không có rãnh thoát nước. Về lâu dài, nếu xe cộ qua lại nhiều sẽ gây hư hỏng đường. Đề nghị huyện chỉ đạo ngành chức năng sớm kiểm tra, khắc phục	Nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ya Ly và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra. Tuyến đường liên xã đoạn trước nhà bà Dung bị ngập úng, nước không thoát được do hai bên đường không có rãnh thoát nước, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Ya Ly xuất nguồn dự phòng hoạt huy động nguồn lực địa phương để khắc phục	

PHỤ LỤC 04
KIẾN NGHỊ SẼ GIẢI QUYẾT

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện	Ghi chú
I.	Trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII		
1	<p>Cử tri Lương Văn Đông - thôn Sơn An kiến nghị: Do mưa lũ năm 2023, khu vực khu vực suối Ia Rai bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông và một số hộ lân cận. Cơ quan chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã đã vào kiểm tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm bố trí kinh phí kè chống sạt lở tại khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân</p>	<p>Ngay sau khi Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn báo cáo tình hình sạt lở khu vực suối Ia Rai, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã tổ chức kiểm tra, khảo sát, khái toán. Tuy nhiên, để khắc phục cần nguồn kinh phí lớn, trong khi tại thời điểm xảy ra sạt lở nguồn dự phòng ngân sách huyện đã bố trí cho các nhiệm vụ, dự án bị ảnh hưởng do thiên tai nghiêm trọng nên chưa bố trí để xử lý, khắc phục. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn theo dõi sát sao diễn biến sạt lở khu vực suối Ia Rai, đồng thời rà soát, tham mưu bố trí kinh phí để khắc phục tránh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân</p>	
II.	Sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII		
1	<p>Cử tri Trịnh Bá Hân - Chi huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sa Nhơn kiến nghị: Điều 9 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và điểm c mục 2 phần VI Nghị quyết số 79/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 có quy định về chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chi huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực: “Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên”. Theo quy định, các chức vụ chỉ huy trong đơn vị dân quân cơ động của địa phương gồm Trung đội trưởng và Tiểu đội trưởng. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có Phó Chi huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã và Trung đội trưởng dân quân cơ động được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự còn Tiểu đội trưởng chưa được hưởng phụ cấp nêu trên. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, tạo điều kiện để Tiểu đội trưởng dân quân cơ động của địa phương được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự theo quy định.</p>	<p>Theo Điều 19 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định về chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ có bao gồm chức danh Tiểu đội trưởng. Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chi trả phụ cấp đặc thù quốc phòng đảm bảo theo đúng quy định.</p>	